

สิ่งที่ปรากฏอยู่บนซองบรรจุภัณฑ์นั้นมีทั้ง ภาพวาด ตัวอักษร คำบรรยายสินค้า เครื่องหมายการค้า เส้นสี เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ดังนั้นหากมีการใช้ ซองบรรจุภัณฑ์ ที่มีภาพวาด ตัวอักษร รูปลักษณ์ การใช้ลักษณะของสี การวางรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน หรือ การใช้คำบรรยายเดียวกัน เช่น “สูตรมาตรฐาน สำหรับซักมือ” การใช้ภาพวาด ภาพเขียนที่ใกล้เคียงกัน เช่น รูปเสื้อเชิ้ต รูปดาว ที่มีอยู่ทั่วไป จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5202/2552 วางแนววินิจฉัยว่า งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ในลักษณะของงานศิลปกรรมนั้น แม้กฎหมายจะไม่ได้มุ่งประสงค์ให้งานนั้นต้องมีคุณค่าทางศิลปะ แต่ก็ต้องเป็นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง (Originality) ในลักษณะที่ควรจะได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย หากใช้เป็นเพียงงาน (Work) ซึ่งทำขึ้นโดยทั่วไปเท่านั้น สำหรับภาพกราฟฟิครูปประกายดาว (STARBURST) แม้จะเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองแต่ก็มีความแตกต่างจากรูปประกายดาวที่ปรากฏอยู่ทั่วไปสำหรับสินค้าอื่นๆ เพียงส่วนเล็กน้อยและไม่เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะเป็นงานสร้างสรรค์ (Original) อันควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายส่วนภาพกราฟฟิคบลูเพาเวอร์ แม้จะเป็นรูปทรงกลมอันเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั่วไป แต่ก็เป็งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นและสี โดยไม่ปรากฏว่าได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากงานที่มีอยู่เดิม จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นงานสร้างสรรค์ (Original) ที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง จึงเป็นงานศิลปกรรมลักษณะงานจิตรกรรมที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แม้ต่อมาจะมีการนำงานนี้ไปใช้ในทางการค้าก็ไม่เป็นเหตุให้งานดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับข้อความที่ว่า “สูตรมาตรฐาน สำหรับซักมือ” เป็นเพียงคำสามัญทั่วไปที่ระบุถึงคุณสมบัติของสินค้าผงซักฟอก ทั้งลักษณะที่ใช้ก็มุ่งเน้นที่จะสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้ามากกว่าที่จะสร้างคำบรรยายดังกล่าวในแง่ของงานศิลปกรรมในลักษณะงานจิตรกรรมในตัวเอง จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

คำพิพากษาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

- ภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นและมีความแตกต่างจากภาพจริงที่มีอยู่ทั่วไปเพียงส่วนเล็กน้อยไม่ถือว่าเป็นงานที่ได้สร้างสรรค์ (Original) ขึ้นใหม่ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
- ภาพที่สร้างสรรค์ขึ้น แม้จะเป็นรูปทรงกลมอันเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั่วไป แต่ก็มิใช่รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นและสี โดยไม่ปรากฏว่าได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากงานที่มีอยู่เดิม หมายถึงว่าแตกต่างจากของจริงที่มีอยู่ทั่วไป ถือเป็นงานสร้างสรรค์ (Original) ขึ้นใหม่ ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
- การนำภาพที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไปใช้ในทางการค้า คือนำไปแสดงในซองบรรจุภัณฑ์ ก็ไม่เป็เหตุให้งานดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คือยังมีผลใช้บังคับได้
- คำบรรยายว่า “สูตรมาตรฐาน สำหรับซักมือ” เป็นเพียงคำสามัญทั่วไปที่ระบุถึงคุณสมบัติของสินค้าผงซักฟอกไม่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ขึ้น จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537